

Số: /TB-UBND

Thụy Hùng, ngày tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lý Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2023

Ngày 09 tháng 8 năm 2023, UBND xã tổ chức buổi giao ban UBND xã thường kỳ tháng 8 năm 2023. Tham dự buổi giao ban có đồng chí Trần Văn Gia, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã; Đồng chí Hoàng Công Khuyến, PCT HĐND xã; Đồng chí Lý Hồng Quân, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Đồng chí Đồng Minh Hữu, Phó chủ tịch UBND xã; Đồng chí Nông Văn Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể chính trị xã; các công chức UBND xã, Công an xã, đại diện trường Mầm non xã, Thú y viên, Khuyến nông viên, Trạm trưởng trạm y tế và các trưởng thôn.

Sau khi thảo luận các nội dung và nghe ý kiến phát biểu của các thôn, các đồng chí dự họp, đồng chí Lý Hồng Quân, Chủ tịch UBND - Chủ trì buổi giao ban kết luận như sau:

1. Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023.

Giao công chức Văn phòng Thống kê (Đ/c Vượng) hoàn chỉnh báo cáo trình lãnh đạo UBND xã ký ban hành theo quy định.

2. Đề nghị các thôn, Trạm y tế, Công an xã, các trường học và các công chức tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

2.1. Trạm y tế xã:

Chủ động công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tuyên truyền nhân dân phòng chống cúm mùa, các loại dịch bệnh theo hướng dẫn.

2.2. Công an xã:

Chủ động theo dõi và nắm tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, theo dõi, xử lý các đối tượng lạ, có hành vi cướp giật, trộm cắp tài sản.

2.3. Các trường học:

Chủ động về cơ sở vật chất, có kế hoạch phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chuẩn bị các điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024 và nội dung chương trình giảng dạy theo kế hoạch.

Đối với trường Mầm non: Đề nghị nhà trường chủ động chuyển các cơ sở vật chất cần thiết, dọn dẹp, trang trí các phòng đã xong, phân công công việc đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên để khi trường học hoàn thiện nghiệm thu sẽ hoàn tất các khâu còn lại, chuẩn bị các điều kiện để đón trẻ vào năm học mới 2023-2024.

2.4. Các công chức:

a) Công chức Địa chính xây dựng nông nghiệp và môi trường (Đ/c Quyên)

Đôn đốc các thôn có đường duy tu bảo dưỡng thực hiện duy tu theo quy định (*trừ các đoạn đường chưa thi công xong, chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng*).

Liên hệ với đơn vị quản lý đường bộ, đường tỉnh DT234 xem xét có hỗ trợ khắc phục, xử lý đối với phần đất, gạch của tường rào, sân bị sạt lở xuống đường của 01 hộ gia đình thuộc xóm Pò Mạch, thôn Nhất Tâm không.

Liên hệ các phòng ban chuyên môn cấp trên xem xét lắp biển trọng tải 2 bên đầu cầu tại thôn Còn Tòng.

Đôn đốc các cán bộ, công chức chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí nâng cao số 15 (hành chính công) và khu dân cư kiểu mẫu thôn Còn Tòng theo phương án được phê duyệt.

Hướng dẫn các thôn trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lạng Sơn.

b) Công chức Địa chính xây dựng nông nghiệp và môi trường (Đ/c Giữ)

Chủ động tham mưu và thực hiện công tác đăng ký đất đai lần đầu trên địa bàn xã Thụy Hùng theo nhiệm vụ trọng tâm được giao (phần đầu đạt tỷ lệ 55% trở lên).

Thực hiện kiểm tra công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản việc san gạt đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép, phối hợp trong công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, kiểm tra trật tự xây dựng, phối hợp với các phòng ban của huyện trong công tác giải phóng mặt bằng các Dự án trên địa bàn xã.

Tiếp tục thông báo các hộ chưa nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023 đến UBND xã nộp hoàn thiện trong tháng 9/2023. Phối hợp với công chức Tài chính – Kế toán, trưởng thôn Nhất Tâm, Pò Nghiều triển khai thu giá vệ sinh môi trường.

Xây dựng báo cáo xác minh nguồn gốc đất gửi UBND huyện, phòng Tài nguyên Môi trường huyện phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng xây dựng trụ sở Công an xã.

Tiếp tục tham mưu giải quyết đơn thư liên quan đến các vụ việc tranh chấp đất đai, những kiến nghị của cử tri kịp thời, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài.

c) Công chức Văn hoá Xã hội: (Đ/c Hoa)

Phối hợp với công chức Địa chính xây dựng nông nghiệp và môi trường tuyên truyền cho nhân dân về công tác đăng ký đất đai lần đầu trên hệ thống loa truyền thanh của xã.

Xem lại nguồn kinh phí thiết chế Nhà văn hoá các thôn, đảm bảo chi đúng quy định.

d) Công chức Tài chính - Kế toán:

Tiếp tục tham mưu công tác thu chi ngân sách kịp thời, đúng quy định. Phối hợp với Ủy ban MTTQ xã hướng dẫn Trưởng ban công tác mặt trận thôn hoàn thiện chứng từ liên quan đến kinh phí cấp cho khu dân cư đảm bảo theo quy định, đôn đốc các thôn hoàn thiện chứng từ để thanh toán kinh phí theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND, ngày 03/2/2021 của HĐND tỉnh. Phối hợp với công chức Địa chính – Xây dựng, trưởng thôn Nhất Tâm, Pò Nghiều tổ chức thu giá vệ sinh môi trường đảm bảo chỉ tiêu huyện giao.

đ) Công chức Văn phòng Thống kê (Đ/c Vượng)

Chủ động trong công tác tham mưu, tổng hợp, dự thảo xây dựng dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh để xem xét thống nhất các nội dung tại các kỳ giao ban hàng tháng.

e) Các công chức khác:

Chủ động thực hiện các văn bản của cấp trên, của Đảng ủy giao liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

Tiếp tục thực hiện nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ, nhất là các đồng chí công chức tại bộ phận một cửa thực hiện đúng quy định về chính quyền thân thiện, đạo đức công vụ, văn minh, văn hóa công sở.

Các cán bộ, công chức được giao phụ trách các hạng mục xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thôn Còn Tòong phối hợp với đồng chí Quyên, công chức địa chính nông lâm phụ trách chính chủ động thực hiện các nội dung, hạng mục theo phương án đã được thẩm định.

2.5. Các thôn:

Tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân phòng chống các loại bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Tiếp tục tuyên truyền nhân dân không xây dựng trái phép, vi phạm hành lang an toàn giao thông, không tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, san gạt đất khi chưa có sự đồng ý của cấp có thẩm quyền, các hộ có xây dựng, kịp thời báo về UBND xã để xem xét, xử lý theo quy định.

Các thôn chủ động thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lạng Sơn về hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiêu tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, triển khai làm đường giao thông khi được cấp xi măng theo nhu cầu đã đăng ký.

Tiến hành thu các khoản quỹ vận động nhân dân đóng góp năm 2023 theo Thông báo số 667/TB-UBND ngày 07/8/2023 của UBND xã.

Chủ động phối hợp trong công tác hoà giải cơ sở khi các vụ việc giải quyết có liên quan đến thôn khác nhằm nâng cao hiệu quả tổ hoà giải ở cơ sở.

Tuyên truyền nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác ra suối gây ô nhiễm nguồn nước; Thường xuyên phát quang đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Các thôn tiếp tục thực hiện chăm công cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn theo Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND, ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn, tổng hợp nộp về UBND xã theo từng quý để thanh quyết toán theo quy định, đảm bảo đúng đối tượng, nội dung thực hiện nhiệm vụ.

Tuyên truyền nhân dân nêu cao cảnh giác, báo cáo Công an xã ngay khi phát hiện các đối tượng lạ có hành vi trộm cắp, cướp giật trên địa bàn.

Đối với thôn Tân Tiến tuyên truyền hộ gia đình ông Hoàng Văn Bảo có biện pháp chắn chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuyên truyền, vận động bà Lăng Thị Huệ không cản trở đơn vị thi công làm tuyến đường Nà Pàn – Khuổi Khe để nhân dân đi lại thuận tiện. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp tiền xây dựng Nhà văn hoá thôn.

Trưởng thôn Nhất Tâm và trưởng thôn Pò Nghiều phối hợp với công chức Địa chính, công chức Tài chính – Kế toán xã triển khai thu giá vệ sinh môi trường theo chỉ tiêu được giao.

Yêu các cán bộ, công chức xã, Công an xã, Trạm y tế, các Trường học, các thôn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. ĐU, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Trạm y tế xã;
- Các trường học;
- Công an xã;
- Các cán bộ, công chức xã;
- Các thôn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lý Hồng Quân